

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน

๓. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม ของภาคประชาชนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง (ข้อบัญญัติหน้าที่ ๙๕ ลำดับที่ ๑.๑.๑)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้บุคลากรและประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมการ ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	อบต.ธรรมเสน	สำนักงานปลัด													

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ไหล่ทางกว้าง ช้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๐			พ.ศ.๒๕๖๑							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๒	โครงการอบรมการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (ข้อบัญญัติหน้าที่ ๙๕ ลำดับที่ ๑.๑.๒)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการอบรมการแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	๓๐,๐๐๐	อบต.ธรรมเสน	สำนักงานปลัด							←	→			
๓	การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การเกษตร (ข้อบัญญัติหน้าที่ ๙๙ ลำดับที่ ๑.๑.๑)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีการเกษตร เช่น การจัดฝึก อบรมให้ความรู้ แก่เกษตรกร การพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ การลดต้นทุนการผลิต โครงการเกษตรปลอดภัย ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	อบต.ธรรมเสน	สำนักงานปลัด										←	→
๔	วัสดุการเกษตร (ข้อบัญญัติหน้าที่ ๙๙ ลำดับที่ ๒.๑)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ย ที่เย็บกระสอบ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	อบต.ธรรมเสน	สำนักงานปลัด							←	→			

